



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร/โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๕๓๘

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๑ ข้อ มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑/๕

(นางสาวรณช สยคำข้าว)

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.ออกประกาศควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๑๐ - ๑๕ เม.ย.นี้	matichon, mgronline, mthai, thairath, thaipost, tna.mcot, thansettakij, siamrath, tnnthailand, naewna, thailandplus, newtv, thebangkokinsight, springnews, thaipbs, khaosod, prachachat, posttoday, innews, fm๙๑bkk, ryt๙, js๑๐๐, bangkokbiznews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการจัดงาน หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ มีการเล่นสาดน้ำ ประแป้ง มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ จึงมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ เม.ย.๖๔ ดังนี้ (๑) การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ โดยกิจกรรมพื้นฐาน อาทิ การจัดพิธีสงฆ์ พระสงฆ์รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ทางศาสนา การจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สามารถดำเนินการได้ โดยให้ผู้จัดกิจกรรมและประชาชนปฏิบัติตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๐) ลงวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๔ โดยเคร่งครัด กรณีมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน ๓๐๐ คน ผู้จัดกิจกรรมต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน (๒) การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมพื้นฐานตามข้อ ๑ เช่น การออกร้าน การจัดเลี้ยง ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน ๑๐๐ คน ผู้จัดกิจกรรมต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน ทั้งนี้ ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในที่คับแคบ หรือในห้องปรับอากาศ และในกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หรือกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ คอนเสิร์ต ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม และ (๓) ควรหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ในกลุ่มที่มาหลากหลายพื้นที่และควรงดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน	<u>ด้านบวก</u> - กำหนดแนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๔ ของ กทม. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดแนวทางการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ของ กทม. ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ เม.ย.๖๔ พร้อมทั้งตรวจติดตามการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด
๒	ศบค.กทม. กำชับตลาดทุกแห่งต้องได้มาตรฐาน	ไทยรัฐ, มติชน, matichon, innews, bangkokbiznews, tnnthailand, thainews	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ว่า ที่ประชุมได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในตลาดอย่าง	<u>ด้านบวก</u> - เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของตลาดที่	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่มความเข้มข้นดำเนินการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	twitter.com/Matichon Online	<p>เคร่งครัด พร้อมเร่งสำรวจจำนวนตลาดในพื้นที่และประสานเจ้าของตลาดให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดตามที่หน่วยงานราชการกำหนด โดยให้ตรวจสอบสุขาภิบาลตลาดโดยเฉพาะระบบระบายอากาศ ให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการตลาดจัดทำแผนผัง แผนผังจัดทำทะเบียนผู้ค้า จัดทำข้อมูลแรงงาน หรือลูกจ้างของแต่ละแผงค้า อาทิ จำนวนลูกจ้าง เพศ อายุ เพื่อความสะดวกในการสอบสวนโรคหากพบผู้ติดเชื้อ</p> <p>- สำหรับตลาดย่านบางแค ที่ผ่านมาก่อการระบาดเป็นกลุ่มก้อน เจ้าของหรือผู้ประกอบการตลาดต้องปรับปรุงด้านสุขาภิบาลตลาด และผ่านการตรวจประเมินโดย กทม. กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รวมทั้งจัดทำแผนผัง ข้อมูลผู้ค้า ข้อมูลแรงงาน หรือลูกจ้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนเปิดดำเนินการ สำหรับผู้ค้าและแรงงานหรือลูกจ้างในตลาดย่านบางแคที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว ๒ ครั้ง หรือได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะมีเอกสารรับรองผลการตรวจ หรือรับรองการฉีดวัคซีนจะสามารถปฏิบัติงานในตลาดได้</p>	อยู่ในความดูแลของ กทม. และตลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเคร่งครัด	ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในตลาด อาทิ การดูแลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การจัดทำทะเบียนผู้ค้า ข้อมูลแรงงาน เพื่อความสะดวกในการสอบสวนโรคหากพบผู้ติดเชื้อ
๓	กทม.เร่งแก้ไขความเดือดร้อนเร่งด่วนของชุมชนย่านจตุจักร	mgronline, innews	<p>- นายสกลธี ภัททิยกุล รพ.กทม. กล่าวว่า สืบเนื่องจากกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. ได้รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตจตุจักร จึงลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา โดยในส่วนของโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองลาดพร้าว ซึ่งเดิมมีสะพานที่ใช้สัญจรทางรถยนต์ ไม่มีทางทำให้คนเดินข้ามจะดำเนินการก่อสร้างสะพานเหล็กจากฝั่งซอยลาดพร้าววังหิน ๗๙ ข้ามคลองมาฝั่งซอยรัชดาภิเษก ๓๖ แยก ๙-๓-๒ โดยขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่ หรือใช้งบประมาณของ กทม.ในการก่อสร้าง หากสะพานแห่งนี้แล้วเสร็จจะเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนและรองรับการเชื่อมต่อท่าเรือคลองลาดพร้าวในอนาคตซึ่งสำนักการจราจรและขนส่งอยู่ระหว่างปรับปรุงท่าเรือ เพื่อรองรับการเดินเรือสัญจรในคลองลาดพร้าว ๑๗ ท่าเรือ ระยะทาง ๒๔.๑๒ กม.</p> <p>- นอกจากนี้ ได้เตรียมดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองลาดพร้าวในบริเวณดังกล่าว โดยจะจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะขนาดพื้นที่ ๒ ไร่ ๓ งาน ๘๗ วา ยาวประมาณ ๓๐๐ ม. เลียบคลองลาดพร้าว ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ลงพื้นที่รับฟังและติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน</p> <p>- ปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมวิสาหกิจในชุมชน</p>	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>สะพานที่ข้ามไปวัดสิริกรมลาวาส (วัดใหม่เสนาภิรมย์) เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตจตุจักร</p> <p>- สำหรับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของชุมชนในพื้นที่เขตจตุจักรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว สำนักพัฒนาสังคม และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตจตุจักร จะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง เช่น กระเป๋าจักสาน จากกลุ่มชุมชนสยามเวนิสจันทระเกษม นำมาส่งเสริมด้านการตลาด โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในนิทรรศการ โครงการ และช่องทางต่างๆ ของ กทม.ต่อไป</p>		
๔	จัดทำแผนการ ท่องเที่ยวพื้น เศรษฐกิจใน ชุมชน	ข่าวสด, khaosod	<p>- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพว.กทม. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประชาชนในชุมชนบางส่วนไม่สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้เช่นที่ผ่านมา เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) ได้จัดทำแผนดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต ดังนี้ (๑) จัดอบรมเชิงบูรณาการเพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของ กทม.และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวภาคประชาชน ๕๐ เขต (๒) จัดประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขตเพื่อกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยว ๑ เขต ๑ เส้นทาง และ ๑ กลุ่มเขต ๑ เส้นทาง (๓) ศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับ ๖ กลุ่มเขต และ (๕) มอบหมายสำนักงานเขต เพื่อให้เส้นทางการท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดปลอดภัยสวยงาม พร้อมด้วยวัฒนธรรมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนให้มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว</p> <p>- การดำเนินการดังกล่าวได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานเขตร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด สวยงามสะดวก ปลอดภัย มีอัตลักษณ์ และจุดเช็กอินสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันและขออนุญาตให้วาดภาพบนผนังรั้วปูนตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมประกวดหน้าบ้านนำมอง นอกจากนี้ ให้กำหนดวันเวลาให้ชัดเจนในการท่องเที่ยว</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต รวมถึงเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ชุมชนแต่ละแหล่ง เช่น ทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ต้นเดือน รวมทั้งจัดให้มีนักเล่าเรื่องท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้มีความรู้แหล่งท่องเที่ยวและการแสดงเปิดหมวกของเด็กและเยาวชนในชุมชน		
๕	เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นเมืองสีเขียว Green City : Green Bangkok	matichon	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวว่า กทม.ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อาทิ กรมธนารักษ์ กรมที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นที่ว่างเปล่าในเมืองที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะ พร้อมเสนอแนวทางและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้พื้นที่สีเขียวให้กับเมืองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มอบพื้นที่ว่างเปล่าเข้าร่วมโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประชาชนมอบที่ดินเข้าร่วมโครงการในพื้นที่เขตบางรัก คลองสาน บางกอกน้อย พระโขนง สวนหลวง และทวีวัฒนา เป็นต้น อีกทั้งจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในการสร้างสวนสาธารณะ ตลอดจนจัดประกวดออกแบบสวนสาธารณะ หรือพื้นที่สีเขียวรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของพื้นที่สีเขียวในเมือง รวมทั้งให้ความร่วมมือในการนำพื้นที่ว่างเปล่ามาพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กทม.ขอเชิญชวนภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมขับเคลื่อนโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ ด้วยการบริจาคที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ ของ กทม. หรือมอบให้ดูแลในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อบริหารจัดการใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า โดยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขต พร้อมระบุวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองอย่างยั่งยืน รวมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการ Green Bangkok ๒๐๓๐ รวมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคพื้นที่ว่างเปล่าในเมืองที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะ
๖	กทม.เผยผลตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เชิงรุกตลาดพื้นที่เขตบางแคต่อเนื่อง	thai-post, mgronline, sondhitalk, twitter.com/EJanNews	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุ กทม.ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตบางแค พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ๖๑ ราย ตรวจเชิงรุกเพิ่มอีก ๔,๙๘๒ ราย รวมตรวจแล้วทั้งสิ้น ๒๗,๗๖๐ ราย พบผู้ติดเชื้อรวม ๔๘๐ ราย ไม่ติดเชื้อรวม ๒๒,๕๘๒ ราย รอผลการตรวจรวม ๔,๗๖๘ ราย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในตลาดพื้นที่เขตบางแค และพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในตลาดพื้นที่เขตบางแค รวมถึงพื้นที่เสี่ยง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง	- ขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด	ในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
๗	กทม.ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน Longboard Dance Thailand ๒๐๒๑	dailynews, posttoday, bangkokbiznews, khaosod, komchadluek	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า กทม.ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม Longboard Dance Thailand ๒๐๒๑ ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พ.ค.๖๔ ที่ลาน Parc Paragon @ Siam Paragon ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจและสามารถเล่น Longboard Dance ได้อย่างถูกวิธี พัฒนาศักยภาพของนักเล่นให้มีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ส่งเสริมการออกกำลังกาย พัฒนาและผลักดันให้กิจกรรม Longboard Dance ให้กลายเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันตามหลักสากลและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแนว Sport Travel ในรูปแบบ New Normal ที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไปที่จะมีนักกีฬามาจากทั่วประเทศและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ทั้งนี้ ในการแข่งขันจะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับการทำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองจากฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อความปลอดภัย ผู้ชนะเลิศการแข่งขันอันดับ ๑, ๒ และ ๓ จะได้รับเงินรางวัลจากผู้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันรวมมูลค่าประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเปิดรับสมัครเข้าแข่งขันในระหว่างวันที่ ๑ เม.ย. - ๑๐ พ.ค.๖๔	<u>ด้านบวก</u> - สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ New Normal	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนจัดแข่งขัน Longboard Dance Thailand ๒๐๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พ.ค.๖๔ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่เยาวชนและประชาชน
๘	กทม.เร่งตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน	matichon, mgronline, mcot, siamrath, thebangkokinsight, naewna dailynews fm๙๑bkk innnews posttoday js๑๐๐ prachachat sondhitalk	- นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รพ.กทม.กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๔ นายจ้างสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางขุนเทียนนำลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ ๗ คน พบติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๒ คน และตรวจลูกจ้างอีก ๗๑ คน พบติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๒๘ คน รวม ๓๐ คน ขณะนี้ กทม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ จากกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งสอบสวนโรคจากสมาชิกในครัวเรือนของผู้ติดเชื้อพบแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เข้าห้องพักอาศัยรวมกันอยู่บริเวณหมู่บ้านอมรชัย ๔ พระรามที่ ๒ ซอย ๗๕ เขตบางขุนเทียน คาดว่ามีผู้พักอาศัยประมาณ	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกลุ่มเสี่ยงบริเวณพื้นที่เขตบางขุนเทียน	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในกลุ่มเสี่ยงบริเวณหมู่บ้านอมรชัย ๔ และพื้นที่อื่น ๆ ในเขตบางขุนเทียน รวมทั้งเฝ้าระวังและป้องกัน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			๑,๕๐๐ - ๑,๗๐๐ คน ซึ่งได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ด้วยวิธีการสว๊อป (SWAB) แก่ประชาชนบริเวณดังกล่าว แบ่งทีมตรวจเป็น ๒ ทีม โดยรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุล ๒ คัน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล PMG ร่วมเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อ สามารถรองรับการตรวจหาเชื้อได้ประมาณ ๑,๐๐๐ คน/วัน		การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง
๙	สทม.จัดตั้ง รพ.สนาม ชั่วคราว ดูแลผู้ต้องกัก ชาวต่างด้าว	nationtv, js๑๐๐, matichon, innnews, bangkokbiznews, thebangkokinsight, thaipbs, thansettakij, posttoday, siamrath, one๓๑, komchadluek, naewna, workpointtoday	- พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช. สทม.) กล่าวถึงความคืบหน้าแผนการรองรับและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มผู้ลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมายว่า ปัจจุบันมีผู้ต้องกัก ๑,๖๑๕ คน ตรวจพบติดเชื้อโควิด-๑๙ จำนวน ๓๙๓ คน โดยขณะนี้ อยู่ในโรงพยาบาลสนามชั่วคราวในห้องกักบางเขน และมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองติดเชื้อ ๑ นาย ทั้งนี้ สทม. ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ กระทรวงสาธารณสุข และ กทม.จัดตั้งโรงพยาบาล (รพ.) สนามชั่วคราวขึ้นอีกแห่ง โดยใช้อาคารโรงยิม กองสวัสดิการ สนามบุญยะจินดา สโมสรตำรวจเป็น รพ.สนามชั่วคราว ๓๐๐ เตียง เพื่อแยกผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ออกจากผู้ต้องกักรายอื่น โดยสทม.ได้จัดกำลังรักษาความปลอดภัย รพ.สนามชั่วคราวตลอด ๒๔ ชม. และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานของ สธ.อย่างเคร่งครัด รวมทั้ง กทม.ให้การสนับสนุนด้านการรักษาความสะอาดและสาธารณสุขโรค	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มผู้ลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้ การสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว รวมถึงความคืบหน้าการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในกลุ่มผู้ลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์